

บทที่ 3



วิธีดำเนินการวิจัย

ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ขั้นตอน คือ

- ก. การวิเคราะห์จากหนังสือภาพสำหรับเด็กที่พิมพ์จำหน่ายระหว่างปี พ.ศ. 2522-2526
- ข. การสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการจัดทำหนังสือภาพสำหรับเด็ก
- ก. การวิเคราะห์หนังสือภาพสำหรับเด็ก

กลุ่มตัวอย่าง

หนังสือภาพสำหรับเด็กที่นำมาวิเคราะห์ในครั้งนี้เป็นหนังสือที่จำหน่ายอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2526 จาก 10 สำนักพิมพ์คือสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช บรรณกิจ พี.พี ปาณยา ชมรมเด็ก โอเดียนส์โตร์ วัฒนาพานิช อักษรบัณฑิต อุดมศึกษา ธีรสำลัน โดยผู้วิจัยนำรายชื่อหนังสือภาพสำหรับเด็กไปสำรวจตามกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอสมุดโรงเรียนลำริตประถมรุฬฟ้า หอสมุดบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช พบว่า มีหนังสือภาพตามรายชื่อรวมทั้งสิ้น 606 เล่ม จึงนำมาทำการกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้หนังสือภาพสำหรับเด็กในการวิจัยครั้งนี้จำนวน 485 เล่ม คิดเป็น ร้อยละ 80 ของหนังสือภาพสำหรับเด็กทั้งหมด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบสำรวจรูปแบบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สืบค้นขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกำหนดข้อมูลที่ต้องการทราบออกมาโดยละเอียด โดยข้อมูลที่ใช่ครอบคลุมในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ ตัวอักษร และรูปเล่ม แล้วจึงทำการร่างแบบสำรวจขึ้น จากนั้นจึงนำต้นร่างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับหนังสือภาพสำหรับเด็กชุดแรก 3 ท่าน ทำการตรวจทาน

แก้ไขตลอดจนเพิ่มรายละเอียดที่จำเป็นบางประการ เมื่อผู้วิจัยแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว จึงนำแบบสำรวจไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดที่สองจำนวน 3 ท่าน ทำการตรวจแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง ผลปรากฏว่าผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเห็นสมควรให้นำแบบสำรวจไปใช้ได้ ผู้วิจัยจึงนำแบบสำรวจที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาใช้ในการสำรวจรูปแบบหนังสือภาพสำหรับเด็ก จำนวน 485 เล่ม

วิธีดำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยนำหนังสือภาพสำหรับเด็ก จำนวน 485 เล่ม มาสำรวจตรวจสอบลักษณะความเป็นจริงที่ปรากฏในหนังสือเหล่านั้น ทั้งในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ ตัวอักษรและรูปเล่ม โดยวิธีการเลือกคำตอบ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจรูปแบบหนังสือภาพสำหรับเด็กมาหาค่าความถี่ และทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ

ข. การสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับหนังสือภาพสำหรับเด็ก

กลุ่มตัวอย่างประชากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้มีประสบการณ์ในการทำหนังสือภาพสำหรับเด็ก มีจำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยแบ่งเป็น นักเขียนภาพประกอบ นักเขียนเรื่องจำนวน 25 คน และบรรณาธิการหนังสือเด็ก และผู้ผลิตจำนวน 25 คน จาก 15 สำนักพิมพ์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สืบสร้างขึ้นจากงานศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกำหนดข้อมูลที่ต้องการทราบมาโดยละเอียด แล้วจึงทำการร่างแบบสอบถามขึ้น โดยแบบสอบถามเป็นลักษณะเลือกตอบ และคำถามจะครอบคลุมในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ ตัวอักษร และรูปเล่ม จากนั้นจึงนำต้นร่างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหนังสือเด็กชุดแรก 3 ท่าน ทำการตรวจทานแก้ไขตลอดจนเพิ่มรายละเอียดที่จำเป็นบางประการ เมื่อผู้วิจัยได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว จึงนำแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหนังสือภาพสำหรับเด็ก

ชุดที่ 2 จำนวน 3 ท่าน ทำการตรวจแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง ผลปรากฏว่าผู้ทรงคุณวุฒิและผู้
เชี่ยวชาญเข้าใจและสามารถตอบคำถามได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงนำไปใช้สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
หนังสือภาพสำหรับเด็ก จำนวน 50 ท่าน

วิธีดำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากราย
ชื่อนักเขียนและนักวิชาการทางการเขียนและการผลิตหนังสือเด็ก ได้มาทั้งหมดจำนวน 50 ท่าน
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือภาพสำหรับเด็ก โดยการตอบแบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาหาค่าความถี่ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าร้อยละ